

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐÌNH
GIA DINH WATER SUPPLY JOINT STOCK
COMPANY

Báo cáo tài chính đã kiểm toán
cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010

Audited financial statements
for the year ended 31 December 2010

M C L C

	Trang
BÁO CÁO C A H I NG QU N TR	1-2
BÁO CÁO KI M TOÁN	3
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ã C KI M TOÁN	
B ng cân i k toán	4-5
Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh	6
Báo cáo l u chuy n ti n t	7
Thuy t minh báo cáo tài chính	8-18

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG GIA NH
BÁO CÁO CHỈ NHƯỢNG QUẢN TR

Hội đồng Quản trị nhân trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Công Gia nh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010.

1. Công ty

Công Ty Cổ Phần Công Gia nh, gọi tắt là "Công ty". chuyên kinh doanh Nhà N: Chi nhánh Công Gia nh, số KKD: 4116000541 do Sở Kế Hoạch và Thuế ngày 21/10/2005. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh Công Ty Cổ Phần số: 4103005928 do Sở Kế Hoạch và Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, ngày ký lên vào ngày 17 tháng 01 năm 2007.

Ngành kinh doanh của Công ty là quản lý, phát triển hệ thống công nghệ; cung ứng, kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng, sản xuất (trên cơ sở phân công theo quy định của Tổng công ty Cổ phần Sài Gòn). Tập trung xây dựng các công trình công nghệ, công trình dân dụng - công nghiệp (trừ khai thác, giám sát xây dựng). Xây dựng công trình công nghệ. Thị trường công nghệ - thông tin. Tái lập mô hình kinh doanh và các công trình chuyên ngành công nghệ và các công trình khác; sản phẩm công nghệ.

2. Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong năm tài chính này và cho đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Phan Văn Hùng	Chủ tịch
Ông Nguyễn Thành Phúc	Thành viên
Ông Nguyễn An	Thành viên
Ông Nguyễn Quốc Thái	Thành viên
Bà Võ Thị Vàng	Thành viên
Bà Trần Nguyễn Thiên Kim	Thành viên

Ban Kiểm soát Công ty

Bà Bùi Thị Việt Anh	Trưởng ban
Ông Phạm Bá Mạnh	Thành viên
Ông Cao Thanh Nh	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Thành Phúc	Giám đốc
Ông Nguyễn An	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Thái	Phó Giám đốc

Kiểm toán Công ty

Ông Hoàng Văn Hùng

3. Đánh giá tình hình kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 và tình hình tài chính vào cùng ngày này được thể hiện trong Báo cáo tài chính đính kèm.

4. Các số liệu phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Không có số liệu quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính đã nêu yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong thuyết minh trong Báo cáo tài chính.

5. Kiểm toán viên

Công ty TNHH BDO Việt Nam đã chọn kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010.

6. Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc về Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính và MBO Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, công nợ kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc vào cùng ngày của Công ty. Lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty yêu cầu:

- Là chính phủ hợp và áp dụng nhất quán các chính sách kế toán;
- Thúc đẩy các xét đoán và tính minh bạch cách hợp lý và thận trọng;
- Trình bày các nguyên tắc kế toán áp dụng, tu thủ c vào sổ khác biệt trọng yếu công bố và ghi i trình trong Báo cáo tài chính;
- Lập các báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi ghi thuyết Công ty s tiếp t c hoạt động không còn phù hợp;
- Thi t lập, thúc hi n và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và phát hi n gian lận và sai sót.

Ban Giám đốc Công ty cam kết r ng ã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong vi c lập báo cáo tài chính.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm MBO số kế toán ghi chép y , phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty và MBO Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các chu n m c kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hi n hành và các quy nh pháp lý có liên quan.

7. Phê duyệt các báo cáo tài chính

Chúng tôi phê duyệt Báo cáo tài chính kèm. Báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cùng v i ng thuyết minh kèm cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Thay mặt Hội đồng Quản trị

Ông PHAN VĂN PHÙNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2011

S : 000131HCM/62.10

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

v Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 của
CÔNG TY CỔ PHẦN CẬP NHC GIA NH

**Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Giám đốc**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào cùng ngày của Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia nh (gọi tắt là "Công ty"), trình bày tại trang 4 đến trang 18 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này là trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

C s ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện có sự bám sát quy định Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thủ tục kiểm tra, các bước kiểm tra xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán được áp dụng, các tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng quát Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đính kèm theo đây, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc vào cùng ngày của Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia nh, và việc lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

NG TH M VẤN
Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ KTV số 0173/KTV

TR NG TH H NG
Kiểm toán viên
Chức vụ KTV số 1042/KTV

CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2011